



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์ ๐๒ ๑๕๘๐ ๓๔๒  
ที่ กพก ๐๑๐๐/ว ๓๐๖๙๗ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง การตรวจสอบการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ ๑-๔ และหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงให้สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ ๑-๔ และสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
๒. ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พักค้างเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานต่อไป
๓. ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
๔. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้ส่งรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผ่านสำนักอำนวยการ ส่วนบริการกลาง) จำนวน ๑ ชุด และสำเนารายงาน จำนวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในภาพรวมของสำนักงาน (พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ลงในแผ่นซีดี ส่งมาพร้อมเอกสารด้วย) ทั้งนี้ ส่วนบริการกลางจะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
๕. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนด

(นายสโรกร พิมพ์ปึง)

รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร